



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. สั่งเข้มโรงสกัดน้ำมันปาล์ม ปิดทำการช่วงสารทเดือน10	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
2. 'ธรรมนัส'ไฟเขียวที่ดินสปก.22ล้านไร่แปลงเป็น'โฉนด'แจกเกษตรกรปีใหม่	กรุงเทพธุรกิจ
3. 'ธรรมนัส'ลงพื้นที่ระยองแก้ปัญหาประมง-ที่ดินทำกิน	แนวหน้า
4. เกษตรฯดันส่งออกสัตว์ปีกไทยผงาดตลาดจีน	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
5. สั่งอ.ส.ค.ปรับแผนธุรกิจ'ไฮยา'ลั่นให้เวลา6เดือน	เดลินิวส์
6. ดีเดย์แจกโฉนดที่ดินส.ป.ก.15มค.67	ข่าวสด
7. ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: ฟาร์มนม	ไทยรัฐ
8. รายงานพิเศษ: 'ดิน น้ำ ลม ป่า' สมบูรณ์พูนสุข ด้วยการพัฒนา ตามแนวพระ...	สยามรัฐ
9. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: หนุนใช้ประโยชน์ที่ดิน	มติชน
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. รู้จัก 'ชีวภัณฑ์' ควบคุมโรค-แมลง ใช้อย่างไรให้ได้ผล	กรุงเทพธุรกิจ

สั่งเข้มโรงสกัดน้ำมันปาล์ม ปิดทำการช่วงสารทเดือน10

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้จะเข้าสู่เทศกาลสารทเดือน 10 ประเพณีสำคัญของภาคใต้ ซึ่งทุกปีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและลานเทส่วนใหญ่มักจะหยุดทำการ 1-2 วัน เพื่อให้พนักงานและแรงงานไปร่วมทำบุญ แต่ยังคงมีหลายแห่งเปิดรับซื้อตามปกติ ซึ่งกรมและหน่วยงานในพื้นที่จะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ไม่ให้ผู้ปลูกปาล์มได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อให้มีการบริหารจัดการการรับซื้อผลปาล์มในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ กรมได้ขอให้โรงสกัดทุกรายแจ้งแผนการหยุดรับซื้อให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ทราบล่วงหน้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบอย่างทั่วถึง และขอให้ติดตามการปิด-เปิดโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้แจ้งไว้

สำหรับผลผลิตผลปาล์มน้ำมันที่ออกสู่ตลาดขณะนี้ มีปริมาณตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ไว้ ราคารับซื้อผลปาล์มเป็นไปตามคุณภาพ โดยหากเป็นผลปาล์มคุณภาพดี นำไปสกัดน้ำมันได้ 18% ขึ้นไป ลานเทและโรงสกัดจะรับซื้อในราคาสูง 6 บาท/กิโลกรัม (กก.) จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรตัดปาล์มสุกตามอายุ เพื่อให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น และหากพบว่ามีกรณีการปฏิเสธการรับซื้อ หรือเอาเปรียบการรับซื้อผลปาล์ม แจ้งได้ที่สายด่วน 1569.

'ธรรมนัส'ไฟเขียวที่ดินสปก.22ล้านไร่
แปลงเป็น'โฉนด'แจกเกษตรกรปีใหม่

> 12

'ธรรมนัส'ไฟเขียวที่ดินสปก.22ล้านไร่
แปลงเป็น'โฉนด'แจกเกษตรกรปีใหม่



คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกร (คปท.)



พิจารณาหลักการ
เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01
เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกร



ดำเนินการโดย



สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร
(ส.ป.ก.)



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. เพื่อประกอบเกษตรกร
2. สามารถเปลี่ยนมือ
: ไม่เกิน 50 ไร่
: ไม่เกิน 100 ไร่ (กรณีทำกิจกรรมด้านปศุสัตว์)
3. ปลูกไม้มีค่าในพื้นที่
ตามสัดส่วน
4. ใช้คำประกันเงินกู้
สถาบันการเงิน
5. ทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี



เกษตรกรเข้าเงื่อนไข

จำนวน	1,628,520	ราย
เอกสารสิทธิรวม	2,205,561	ฉบับ
เนื้อที่รวม	22,079,407.67	ไร่

กฎหมาย 4 ฉบับ

1. พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2518
2. ระเบียบ คปท. เลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร
3. ระเบียบ คปท. การเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.2535 และ 2540
4. ระเบียบ คปท. การให้กู้ยืมเงินกองทุน พ.ศ. 2554

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กราฟฟิก กรุงเทพธุรกิจ | 13/10/2566

ถกรายละเอียด24ต.ค.นี้
ยื่นป้อนนายทุนจกประโยชน์

กรุงเทพธุรกิจ ● "ธรรมนัส" เล็ง
แปลงโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ถือครอง 5 ปี
22 ล้านไร่ 1.6 ล้านราย ถกรายละเอียดอีกครั้ง
24 ต.ค.นี้ ลั่นฉบับแรกต้องเสร็จ 15 ม.ค. 67
เป็นของขวัญปีใหม่ ครบ 1 ปี เกษตรกร
ต้องถือโฉนดครบ 70 จังหวัด

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผย

ภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (คปท.) ว่า
ได้พิจารณาหลักการเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็น
โฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกร ภายใต้การ
ดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) โดยเห็นชอบหลัก
การปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อ
ยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกร
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกร ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สำคัญคือ 1.การจัดที่ดินยังคงเป็นไปเพื่อ
ประกอบเกษตรกรตามศักยภาพของพื้นที่

2. สามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกร
ที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามที่กฎหมาย
กำหนด โดยกรณีที่ต้องการประกอบกิจการ
ทางการเกษตรต้องจะถือครองได้ไม่เกิน
50 ล้านไร่ กรณีทำกิจกรรมด้านปศุสัตว์
ถือครองได้ไม่เกิน 100 ไร่

3. ต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วน
ที่ ส.ป.ก. กำหนด 4. สามารถใช้คำประกันเงินกู้
กับสถาบันการเงินได้ทุกแห่ง โดยเฉพาะ
สถาบันการเงินของรัฐ (SFIs) และ 5. ต้อง
ถือครอง ส.ป.ก. 4-01 และทำประโยชน์
มาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไข

จำนวน 1,628,520 ราย เอกสารสิทธิรวม 2,205,561 ฉบับ เนื้อที่รวม 22,079,407.67 ไร่ ทั้งนี้ ส.ป.ก. จะเป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ

ยกเกณฑ์กฎหมาย4ฉบับเป็นหลัก

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรวมทั้งหน้าที่พิจารณารายละเอียด การเปลี่ยนเอกสารสิทธิเป็นโฉนด หรือเข้าทำประโยชน์ และคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ โดยทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมาย 4 ฉบับ คือ

1. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
 2. ระเบียบคปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดก สิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สิน และหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ.2564
 3. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.2535 และ 2540
- และ 4 ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรแก่เกษตรกร

และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2554

24ต.ค.ประชุมสรุปรายละเอียด

ผลสรุปที่ได้จากคณะอนุกรรมการทั้ง 2 ชุด จะนำไปหารือในคปก. ในวันที่ 24 ต.ค.นี้ อีกครั้ง หากได้รับความเห็นชอบจะสามารถดำเนินการกับพื้นที่ที่มีความพร้อมได้ทันที โดยโฉนดฉบับแรกจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ม.ค. 2567 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรและ ส.ป.ก. จะดำเนินการออกเอกสารสิทธิในรูปแบบโฉนดที่ดินให้ครอบคลุม 70 จังหวัดภายใน 1 ปี ดังนั้นขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2566 นี้

“กรณีส.ป.ก.4-01หากเกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามเงื่อนไข ส.ป.ก. มีสิทธิยึดพื้นที่คืนแต่ในกรณีที่เปลี่ยนเป็นโฉนดแล้วเมื่อทำผิดเงื่อนไขไม่ทำกิจกรรมทางการเกษตร ส.ป.ก. จะมีสิทธิยึดพื้นที่คืนได้อีกหรือไม่ นั้น คปก.จะต้องพิจารณา”

อย่างไรก็ตาม ต้องยึดผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นหลัก ที่สำคัญการเปลี่ยนเป็นโฉนดครั้งนี้จะส่งผลให้มูลค่าที่ดิน ส.ป.ก. เพิ่มมากขึ้นโดยเกษตรกรจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างหลากหลาย ทั้งธนาคารที่เป็นของรัฐและเอกชน จากเดิมที่มีเพียงธนาคารรัฐบางแห่งที่ยินยอมและนำมากู้เงินกับกองทุนปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรวม เท่านั้น

เร่งสำรวจนำที่ดินสปก.ไปทำธุรกิจ

สำหรับพื้นที่ ส.ป.ก.4-01 หรือ และพื้นที่ที่ได้รับมอบมาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่เกษตรกรรม เช่น รีสอร์ท โรงแรม สนามกอล์ฟ เป็นต้น ส.ป.ก. จะสำรวจและจำแนกออกจากพื้นที่เกษตร โดยพิจารณาเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่เหล่านี้อีกครั้ง แต่กรณีที่เป็นพื้นสมบูรณอยู่ต้องคืนให้กับกระทรวงทรัพยากรฯ ไป แต่การพิจารณาเปลี่ยนเป็นโฉนด ภายใต้กฎหมายทั้ง 4 ฉบับนั้นจะช่วยคัดกรองการถือครองของกลุ่มนายทุนด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ “โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” วงเงิน 22.5 ล้านบาท เพื่อให้ ส.ป.ก. นำไปใช้จ่ายเพื่อเร่งรัดและติดตามให้ทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ถึงแก่ความตายมาแจ้งขอรับสิทธิการจัดการที่ดินแทนที่ (รับมรดก) ซึ่งยังไม่มาแสดงตนอีก จำนวน 171,434 ราย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค. 2567 ตามมติ คปก. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2566 ที่เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2566

'ธรรมนัส' ลงพื้นที่ระยอง แก้ปัญหาประมง-ที่ดินทำกิน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรใน จ.ระยอง เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนด้านการประกอบอาชีพประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน และอาชีพประมง รวมถึงการจัดการที่ดิน ส.ป.ก.และโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC อีกทั้งได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลกึ่งแฮบวัยปลากระพง รวม 500,500 ตัว ที่สมาคมประมง จ.ระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

สำหรับแนวทางการพัฒนาด้านการประมง มีการสนับสนุนด้านต่างๆ ได้แก่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการฟื้นฟูการเลี้ยงและผลผลิตกุ้งทะเลด้วยการแลกเปลี่ยนเทคนิคการเพาะเลี้ยง ตลอดจนความรู้จากเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลประสบความสำเร็จ และประสานแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) เพื่อให้มีฐานข้อมูลผลผลิตกุ้งทะเลที่ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของกุ้งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการแปรรูปสินค้าประมงให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 3.สนับสนุนและจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าประมงประจำอำเภอ โดยรวบรวมสินค้าประมงจากหลายๆ แหล่งผลิต ในแต่ละอำเภอ รวมกันตั้งเป็นร้าน Fisherman shop @ Rayong ของแต่ละอำเภอ สนองตอบนโยบายกรมประมงและแนวทางการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานของ จ.ระยอง



ลงพื้นที่ : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ระยอง เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรด้านประมง รวมทั้งการจัดการที่ดิน ส.ป.ก.และโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC รวมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลกึ่งแฮบวัย ปลากระพง 500,500 ตัว ในพื้นที่ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

4.สนับสนุนระบบเครือข่ายของกิจกรรมชุมชนประมงเข้มแข็งเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลผลิตสัตว์น้ำระหว่างกลุ่มองค์กรนำไปสู่การพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงต่อไป 5.เร่งประชาสัมพันธ์สร้างช่องทางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับชาวประมงเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องลดปัญหาความขัดแย้งของชาวประมงและ 6.การกำหนดแนวทางทำประมงด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่เหมาะสมตามช่วงฤดูกาล

อย่างไรก็ดี กรมประมง จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน

ต่างๆ รวมทั้งการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร จ.ระยอง ซึ่งได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี 2536 โดยมีพื้นที่ 105,430 ไร่ จัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 4,621 ราย 5,448 แปลง 81.253 ไร่ มีที่ดินคงค้างจัดที่ดิน 24.177 ไร่ และมีเกษตรกรเข้ารับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 20 ราย ใน อ.ปลวกแดง และ อ.บ้านค่าย

เกษตรฯดันส่งออกสัตว์ปีกไทยผงาดตลาดจีน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงกลางเดือนต.ค.นี้ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทย-จีน กระทรวงเกษตรฯ จะมีการลงนามพิธีสารด้านปศุสัตว์ 2 ฉบับ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ได้แก่

ฉบับที่ 1 ความตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อขยายขอบข่ายให้ไทยสามารถส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ด ไปยังจีนได้เพิ่มเติมอีก 18 รายการ เช่น ขา ปีก ตับ กิ่ง ลิ้น และปาก เป็นต้น

ทั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนสัตว์ปีกและอวัยวะภายในไปยังจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมา ไทยส่งออกเป็ดไปจีนได้เฉพาะเนื้อไก่ เมื่อเปิด ชิ้นส่วนและเครื่องในไก่เท่านั้น ความตกลง

แก้ไขพิธีสารฉบับนี้คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี จากในช่วง 9 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย. 2566) ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกแล้วประมาณ 9.3 หมื่นล้านบาท

ส่วนปี 2565 ไทยส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกไปจีนมากกว่า 13,000 ล้านบาท จากมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกตลาดรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท

สำหรับพิธีสารฉบับที่ 2 ที่จะไทย-จีนจะมีการลงนามร่วมกันคือ พิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหารด้านการสัตวแพทย์และการป้องกันพืช เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ฟักจากไทยไปจีนในส่วนของนมฟักและเกสรฟักได้เป็นครั้งแรก จากที่ผ่านมาไทยสามารถส่งออกได้เพียงสินค้าฟักเท่านั้น คาดว่าจะสร้างมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์จากฟักได้ประมาณ 100 ล้านบาท/ปี

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมูลค่าการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยไปจีนขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มีมูลค่ามากกว่า 15,000 ล้านบาท/ปี

ส่งอ.ส.ค.ปรับแผนธุรกิจ'ไชยา'สั้นให้เวลา6เดือน

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีและ
สหกรณ์ เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมชมกิจการ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.) อำเภอเวียงเหล็ก จังหวัดสระบุรี
พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านอุตสาหกรรมนม ว่า อาชีพการเลี้ยงโคนม
ถือเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ ๑ และทรงมีความมุ่งมั่น
ที่จะให้อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่สร้างความ
มั่นคงให้แก่เกษตรกร ซึ่ง อ.ส.ค.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญ
ซึ่งการดำเนินงานของ อ.ส.ค.นับจากนี้ไป ต้องมีการบริหารแบบมืออาชีพ
ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรกร อยากรู้ให้ผู้บริหารได้คิดนอกกรอบ
ในการพัฒนา อ.ส.ค. เช่นการจัดทำแผนธุรกิจ
เชิงรุกที่ช่วยเพิ่มรายได้ สร้างส่วนแบ่งการตลาดให้
เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าสูง
ยกระดับการทำตลาดไปสู่ตลาดบน อีกทั้งเป้าหมาย
ในระยะยาวที่ผลักดันให้ดำเนินการถือการนำ อ.ส.ค.เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งจะนำประโยชน์มาสู่ อ.ส.ค.โดยเฉพาะ



ด้านการระดมทุน

“ผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. (นมไทย-เดนมาร์ก) ถือเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน มีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ดี สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ จึงอยากให้ อ.ส.ค. วางแผนส่งเสริมกิจการโคนมแบบนักธุรกิจ ในปี 2567 เพื่อให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชน รวมถึงเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจัดทำแบรนด์สินค้าเจาะตลาดระดับบน เนื่องจากมีกำลังซื้อสูง สามารถทำกำไรได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.ส.ค. มีต้นทุนจากแหล่งน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ ทำให้มีจุดขายสินค้าที่คุ้มค่าทางอาหารมากกว่าผู้ประกอบการที่ผลิตจากนมแปรรูปจากนมผง และผันตัวไปเป็นที่เลี้ยงให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

การ SMEs ในท้องถิ่นรับช่วงต่อในการจำหน่ายนมโรงเรียนแทน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ให้นำสนใจและมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น”

ทั้งนี้ขอให้ อ.ส.ค.ต่อยอด นำสิ่งที่มียูพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่า ขณะเดียวกัน ต้องช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารสัตว์ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีการทำคอนแทก

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 13 ตุลาคม 2566

ปีที่: -

ฉบับที่: 27028

หน้า: 19(ล่างขวา)

Col.Inch: 47.59

Ad Value: 85,662

PRValue (x3): 256,986

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สั่งอ.ส.ค.ปรับแผนธุรกิจ'ไซยา'สั้นให้เวลา6เดือน



ฟาร์มมีระหว่างสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมกับสหกรณ์ที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าวัตถุดิบ เรื่องนี้ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่สามารถพัฒนาองค์กรและแข่งขันกับเอกชนได้ หรืออาจต้องนำองค์กรเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยจะให้เวลาคิดแผนไม่เกิน 6 เดือนว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เกิดผล.

ดีเดย์แจกโฉนดที่ดินส.ป.ก.15มค.67

ตั้งเป้า1ปีครอบคลุม1.6ล้านราย-ค่าประกันเงินกู้ได้

'ธรรมนัส' เลาะ 15 ม.ค.2567 แจกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรวมฉบับแรกเป็นของขวัญปีใหม่ ชี้เดลินี้ 1 ปีครอบคลุม 70 จังหวัด 1.6 ล้านราย โยน คปท. ตัดสินกรณีผิดเงื่อนไขยึดคืนได้หรือไม่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 15 ม.ค. 2567 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) จะดำเนินการแจกโฉนดส.ป.ก. ฉบับแรกให้กับเกษตรกร หลังคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (คปท.) อนุมัติหลักการเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกร ภายใต้เงื่อนไขต้องถือครอง ส.ป.ก.4-01 และทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เมื่อดันมีเกษตรกรตามเงื่อนไข 1.6 ล้านราย เป็นเอกสารสิทธิรวม 2.2 ล้านฉบับ เนื้อที่รวม 22 ล้านไร่

ทั้งนี้ โฉนดส.ป.ก.จะมีสำนักงานส.ป.ก.เป็นนายทะเบียน หลังแจกฉบับแรกแล้ววันที่ 15 ม.ค. 2567 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกร และส.ป.ก. จะออกเอกสารสิทธิในรูปแบบโฉนดที่ดินให้ครอบคลุม 70 จังหวัดภายใน 1 ปี ดังนั้นขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ธ.ค.2566 นี้

"กรณี ส.ป.ก.4-01 หากเกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามเงื่อนไข ส.ป.ก. มีสิทธิ์ยึดพื้นที่คืน แต่ในกรณี

ที่เปลี่ยนเป็นโฉนดแล้ว เมื่อทำผิดเงื่อนไขไม่ทำกิจกรรมทางการเกษตร ส.ป.ก. จะมีสิทธิ์ยึดพื้นที่คืนได้อีกหรือไม่ นั้น คปท. จะต้องพิจารณาและยังชี้แจงเงื่อนไขถือครองที่ส.ป.ก.สูงสุด หากทำเกษตรกรรมต้องไม่เกิน 50 ไร่ และทำปศุสัตว์ต้องไม่เกิน 100 ไร่"

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ทั้งหมดนี้จะต้องยึดผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นหลัก ที่สำคัญการเปลี่ยนเป็นโฉนดครั้งนี้ จะส่งผลให้มูลค่าที่ดิน ส.ป.ก. เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างหลากหลาย ทั้งธนาคารที่เป็นของรัฐและเอกชน จากเดิมที่มีเพียงธนาคารรัฐเท่านั้น

สำหรับการพื้นที่ ส.ป.ก.4-01 หรือ/และพื้นที่ที่ได้รับมอบมาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกร เช่น รีสอร์ท โรงแรม สนามกอล์ฟ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ส.ป.ก. จะสำรวจและจำแนกออกจากพื้นที่เกษตรกร โดยพิจารณาเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่เหล่านี้อีกครั้ง แต่กรณีที่เป็นพื้นที่สมบูรณ์อยู่ต้องคืนให้กับกระทรวงทรัพยากรฯ ไป แต่การพิจารณาเปลี่ยนเป็นโฉนด ภายใต้กฎหมายทั้ง 4 ฉบับนั้นจะช่วยคัดกรองการถือครองของกลุ่มนายทุนด้วย



ฟาร์มนม ไชยา พรหมา รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของฟาร์มโคนม พร้อมมอบนโยบายให้องค์การโคนม โดยมี วีรวัฒน์ ชมจินดา, สำเร็จ แสงภู่วงศ์, สมพร ศรีเมือง และ สมชวน รัตนมังคลานนท์ มาร่วมชมด้วย ที่ฟาร์มโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันก่อน.



'ดิน น้ำ ลม ป่า'
สมบูรณ์พูนสุข
ด้วยการพัฒนา
ตามแนว
พระราชดำริ >2



รายงานพิเศษ

การพัฒนาประเทศหลากหลายโครงการที่เกี่ยวกับดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ ประมง และปศุสัตว์ ปัจจุบันพื้นฐานในการประกอบอาชีพของประชาชนชาวไทยได้รับการขยายผลก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการดำรงชีพสร้างมิติอยู่ดีมีสุขอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนั้น ได้เกิดขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช 2494 ประทับในพระราชอาณาจักรเป็นการถาวรแล้ว

พระราชกรณียกิจรากฐานการพัฒนาที่ประชาชนคนไทยพึงได้รับเกิดขึ้นโดยทั่วถ้วนนับตั้งแต่การแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิต ทรงหาแนวทางในการปรับปรุง รักษา พัฒนา และต่อยอดให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ อยู่ในสภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะดินและน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการผลิตพืชผลทางการเกษตร ทรงแก้ปัญหาดินมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทั้งดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินทราย ดินแข็ง ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย



'ดิน น้ำ ลม ป่า' สมบูรณ์พูนสุข ด้วยการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ

เฉกเช่นเดียวกับน้ำทรงตระหนักถึงความสำคัญ of น้ำที่เสมือนต้นทุนหลักของชีวิตที่ได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง กระจายอยู่

ทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหา เป็นกรณีๆ ตามสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆ แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาเรื่องดิน เช่น ดินทราย ก็เพิ่มกั้นชนให้ดินคือเพิ่มความชื้นและเพิ่ม

อินทรียวัตตุที่จะทำหน้าที่เสมือนกันชนให้ดิน ตัวอย่างเห็นได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นความสำเร็จที่สามารถแก้ไขปัญหาดินทรายมีแร่ธาตุน้อย ส่วนดินพรุ หรือดินเปรี้ยว ก็ทำให้ดินโกรทโดยการแกล้งดิน ตัวอย่างที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองอินเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส และอีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถด้านการแก้ปัญหาเรื่องดิน คือ การใช้หญ้าแฝกมาช่วยแก้ปัญหาจากพืชที่เคยถูกมองข้าม กลายเป็นพืชมหัศจรรย์ในเวลาต่อมาจนผลความสำเร็จปรากฏชัดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่มากมาย

น้ำอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และการขาด





แคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการประกอบอาชีพ ดังเช่น ฝนหลวง ที่ช่วยให้เกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งมีน้ำในการเพาะปลูกโดย น้ำที่อยู่ในชั้นบรรยากาศมาใช้ในการควบแน่นน้ำฝนให้ตกในพื้นที่เป้าหมาย อันเป็นที่มาของฝนหลวง หรือแม้แต่การแก้ปัญหาน้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพ ตัวอย่างที่พระราชทานแนวทางแก้ปัญหา คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช และอีกหนึ่งในพระราชดำริคือโครงการแก้มลิง เป็นการระบายนํ้าวิธีหนึ่งที่พระองค์ทรงนำมาใช้แก้ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลยั่งยืนในทุกพื้นที่ แม้ในยามที่น้ำเน่าเสีย ก็ทรงหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการทางธรรมชาติ เช่น การใช้ผักตบชวาเพื่อดูดซับความสกปรก หรือการใช้วิธีการทางกลศาสตร์ที่ทรงคิดค้นเครื่องกลเติมอากาศหลายรูปแบบ เป็นที่รู้จักในชื่อ กังหันน้ำชัยพัฒนา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาด้านต่างๆ ครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง ที่พระราชทานไว้ นั้นเป็นดังมรดกให้ลูกหลานชาวไทยได้ใช้เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ

จากองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษา วิจัย ทดลองทั้งดิน น้ำ ป่า พลังงานทดแทน และการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของภูมิสังคมที่แตกต่างกัน พร้อมนำผลขยายสู่การปฏิบัติใช้ของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ทำหน้าที่ในการสนองพระราชดำริและประสานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่มากมายให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ทรัพยากรธรรมชาติกลับมามีอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า "สัตตมวรรษ" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า "วันนวมินทรมหาราช" ตามที่รัฐบาลขอพระราชทานพระมหากรุณาของทุกปี สืบไป

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 13 ตุลาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16651

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 6.80

Ad Value: 10,540

PRValue (x3): 31,620

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: หนุนใช้ประโยชน์ที่ดิน



● หนุนใช้ประโยชน์ที่ดิน

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ให้เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร เปลี่ยนบริบทภาคเกษตรตอบโจทย์กับประเทศ มีเป้าหมายเพิ่มขีดศักยภาพเกษตรกรให้สูงขึ้น นโยบายเร่งด่วน คือ การใช้ปฎิบัติตามคำวิเคราะห์ดิน ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชอื่นที่เหมาะสม และนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาที่ดินประจำตำบล พัฒนาหมอดินอาสา เตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

เกษตรวันนี้.....● โรคใบด่าง (gossypii) พืชอาศัยของเชื้อ ได้แก่ เหลือง YARD-LONG BEAN ไม้ดอก (บานไม่รู้โรย พวงพวย บานชื่น) YELLOW MOSAIC DISEASE พืชตระกูลถั่ว (ถั่วลิ้นเต่า ถั่วพริก ถั่วปากอ้า ในถั่วฝักยาว มีอาการใบอ่อนถั่ว ถั่วพุ่ม) กะเพรา โหระพา จี่เหล็ก ฝักยาวแสดงอาการด่างสีเขียว เทส ชุมเห็ดไทย ปอเทือง และ เข้มสลับเขียวอ่อน ใบด่าง ทานตะวัน.....● แนวทาง มีแถบสีเขียวเข้ม เป็นทาง ป้องกัน/แก้ไข 1. เลือกใช้ ตามบริเวณเส้นใบ หากเป็น เมล็ดพันธุ์จากต้นที่สมบูรณ์ และปราศจากไวรัส 2. ถอน รุนแรงใบมีสีเหลือง ฝักมี ทำลายต้นกล้าถั่วที่แสดง ขนาดเล็กผิดปกติ โดยเชื้อ อาการโรค 3. กำจัดวัชพืชที่ ไวรัสถ่ายทอดโดยวิธีกล และตัด เป็นพืชอาศัยของเชื้อ 4. ควบคุม ไปกับแมลง เพี้ยอ่อนหลายชนิด ปริมาณเพี้ยอ่อน ไม่ให้ระบาดในระยะ เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ เพี้ยอ่อนยาสูบ (Myzus persicae) เพี้ยอ่อนถั่ว (Aphis ถั่ว) ด้วยสารกำจัดแมลง.....● (A. craccivora) และเพี้ยอ่อนฝ้าย (A. นายกะหล่ำปลี



รู้จัก 'ชีวภัณฑ์' ควบคุมโรค-แมลง ใช้อย่างไรให้ได้ผล

นางสาวเนติย์ โพธิ์พูนศักดิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กล่าวถึง "ชีวภัณฑ์" เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมศัตรูพืชที่ผลิตและพัฒนาจากสิ่งมีชีวิต นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติที่เรียกว่า ศัตรูธรรมชาติ (natural enemies) ได้แก่ จุลินทรีย์ (Pathogens) ตัวห้ำ (Predators) และตัวเบียน (Parasites) นำมาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชซึ่งข้อดีในการใช้ศัตรูธรรมชาติจะมีความเฉพาะเจาะจงกับเหยื่ออาศัย ก็คือจะทำลายเฉพาะศัตรูเป้าหมายเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่มีพิษตกค้าง ทำให้ผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารพิษ

กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช มีงานวิจัยในเรื่องชีวภัณฑ์ต่างๆ มากมาย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตและการใช้ "ชีวภัณฑ์" ให้หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่อยู่ในส่วนภูมิภาค คือสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ซึ่งมี 8 เขต และศูนย์เครือข่ายซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ชีวภัณฑ์ในกลุ่มจุลินทรีย์, ชีวภัณฑ์ในกลุ่มตัวห้ำและชีวภัณฑ์ในกลุ่มตัวเบียน ชีวภัณฑ์ในกลุ่มจุลินทรีย์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ จุลินทรีย์ที่ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช อาทิ ไล่เดือนฝอยศัตรูแมลง ควบคุมด้วงหัดผัก และด้วงวงมันเทศ หรือเชื้อแบคทีเรียบีที จะใช้ควบคุมหนอนศัตรูพืช หรือเชื้อไวรัสเอ็นพีวี ซึ่งมีความปลอดภัยกับบีที แต่

มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า กรมวิชาการเกษตร แนะนำไวรัสเอ็นพีวี ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ DOA BIO V1 ใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม, DOA BIO V2 ใช้ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย, DOA BIO V3 ใช้ควบคุมหนอนกระทู้ผัก และจะมีเชื้อราเขียวเมตาโรเซียม ใช้ควบคุมหนอนดั่งแรดศัตรูของมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน

นางสาวเนติย์ กล่าวว่า ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ควบคุมโรคพืช ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียบีเอส (*Bacillus subtilis*) ซึ่งมี 3 ชนิด คือ Bs-DOA 24 ใช้ควบคุมโรคเหี่ยว ในพืชตระกูลขิง, BS-DOA 20W1 ใช้ควบคุมโรคใบจุด ในพืชตระกูลกระหล่ำ, Bs-DOA 20W33 ใช้ควบคุมโรคแอนแทรกโนส หรือโรคกุ้งแห้งในพริก

นอกจากนี้ยังมี "เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี" ใช้ควบคุมไล่เดือนฝอยรากปมใน พริก ฝรั่ง มันฝรั่ง และโรครากเน่าและโคนเน่าในทุเรียน เชื้อราไตรโคเดอร์มา ใช้ควบคุมโรคตายพรายของกล้วย นอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์ที่ใช้ควบคุมศัตรูศัตรูพืช ได้แก่ เหี่ยวโปรโตซัวกำจัดหนู ใช้ในการกำจัดหนูศัตรูพืชที่อยู่ในแปลงปลูกพืช หรืออยู่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ส่วนของกลุ่มตัวห้ำ (Predators) ก็คือ แมลงกินแมลง ได้แก่ มวนพิฆาต ใช้ควบคุมหนอนศัตรูพืชได้หลายชนิดมวนตัวห้ำ ทั้งระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย สามารถกิน เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหิวขา แนะนำให้ปล่อยในโรงเรือนที่ปลูกเมล่อน แลชมะเขือเทศ และมีแมลงหางหนีบ ควบคุมพวกไรและหนอนผีเสื้อ

ขนาดเล็ก, แมลงช้างปีกใส เป็นตัวห้ำ เฉพาะตัวอ่อนเท่านั้น ใช้ควบคุมแมลงปากดูดขนาดเล็ก เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง และเพลี้ยหอย เป็นต้น

สำหรับกลุ่มสุดท้าย เป็นกลุ่มตัวเบียน (Parasites) จะเป็นกลุ่มก่อนเข้าเฉพาะเจาะจงต่อเหยื่ออาศัย เนื่องจากในช่วงที่เป็นตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในเหยื่อโดยตรงเพราะฉะนั้นจะมีความเฉพาะเจาะจงค่อนข้างสูง ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ที่แนะนำมีแตนเบียนหนอนแมลงตำหนามมะพร้าว, แตนเบียนดักแด้แมลงตำหนามมะพร้าว ใช้ควบคุมแมลงตำหนามมะพร้าว ในระยะที่เป็นตัวหนอนและดักแด้ ซึ่งแมลงตำหนามกินส่วนใบอ่อนของมะพร้าว และจะมีแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ซึ่งกินใบแก่ของมะพร้าว และมีแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา ควบคุมไข่ของหนอนผีเสื้อต่างๆ

ปัจจุบันมีเอกชนที่สนใจนำองค์ความรู้ไปผลิตใช้ในเชิงการค้า มี 2 ชนิดคือชีวภัณฑ์บาซิลลัส ซับทิลิส BS-DOA 24 ที่ใช้ควบคุมโรคเหี่ยวในพืชตระกูลขิง และชีวภัณฑ์ราเขียวเมตาโรเซียม DOA-M5 ควบคุมด้วงแรดเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน

ผลงานชีวภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเป็นแนวทางสำคัญที่ตอบสนองต่อนโยบายให้เกษตรกรลด ละ เลิก การใช้สารเคมีโดยปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรที่ปลอดภัย และเกษตรกรอินทรีย์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราคา'ผัก-ผลไม้'อ่อนตัว รับ'เทศกาลกินเจ'คึกคัก



กรุงเทพธุรกิจ Photo & Story

วัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ที่ตรวจการจับจ่ายสินค้าในช่วงก่อนเทศกาลกินเจปี 2566 เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยพบว่าพี่น้องประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้ว บรรยากาศปีนี้ น่าจะคึกคักกว่าทุกปี เพราะไม่มีโควิด-19 แล้ว สำหรับราคาสถานการณ์ราคาวัตถุดิบ

ประกอบอาหารเจต่างๆ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัวและผู้ประกอบการร้านค้าได้ยืนยันว่าจะพยายามไม่ปรับราคา และตรึงราคาเอาไว้ แม้วัตถุดิบบางตัวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น โปรตีนเกษตรที่ผลิตมาจากถั่วเหลืองและจากแป้ง ราคาสูงขึ้น แต่บางรายการจะมีการปรับลดลง ตามต้นทุนที่ลดลง

ส่วนราคาผักสด เมื่อเทียบกับปีที่แล้วภาพรวมถือว่าราคาถูกลงกว่าปีที่แล้วมาก่อนข้างมาก แต่บางรายการ ถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อน อาจจะมีการปรับขึ้นมาบ้าง

เนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนฟ้าที่ตกลงมาทำให้ผักบางชนิด เช่น ผักบุ้งมีปัญหาเรื่องต้นล้ม ส่วนผักคะน้า อาจจะมีความอ่อนไหวในเรื่องใบและราโดยผักคะน้าราคาหัวประเทศเฉลี่ย 44 บาท/กิโลกรัม (กก.) ปีที่แล้ว 47-48 บาท/กก. ถั่วฝักยาว 42 บาท/กก. ปีที่แล้วอยู่ที่ 50 บาท/กก. ผักบุ้งจีน 38 บาท/กก. ปีที่แล้ว 40 กว่าบาท/กก. ถีอว่าลดลงมา ส่วนผักที่ลดลงมามาก เช่น ผักชี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 123 บาท/กก. พริกชี้ฟ้าจินดา 72 บาท/กก. จากปีที่แล้ว 100 กว่าบาท/กก.

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: กีฬา/-

วันที่: ศุกร์ 13 ตุลาคม 2566

ปีที่: -

ฉบับที่: 27028

หน้า: 18(เต็มหน้า)

Col.Inch: 219.81 Ad Value: 395,658

PRValue (x3): 1,186,974

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เกษตรทฤษฎีใหม่' สานสัมพันธ์พัฒนา ปวงประชาเป็นสุขสานต์



‘เกษตรทฤษฎีใหม่’

สานสัมพันธ์พัฒนา ปวงประชาเป็นสุขสานต์



ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่อาณาประชาราษฎร์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความวิวัฒนาการพัฒนาของชาติบ้านเมือง พระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานอารยประเทศ แม้การเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 จะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน พสกนิกรทุกหมู่เหล่ายังล้วนคำนึงถึงความสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่รู้ลืมเลื่อน

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน ประกอบกับวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 จะเป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือ "สัตตมวรรษ" รัฐบาลจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการกำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำริประทานชื่อวันดังกล่าวเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยว่า "วันนวมินทรมหาราช" แปลว่า วันที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่



การนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า "วันนวมินทรมหาราช" ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ จึงกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น



“วันนวมินทรมหาราช”

ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวง เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้วนเป็นไปตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในอันที่จะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรากฏชัดว่าตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ยืนยันให้เห็นถึงพระราชปณิธาน ดังปรากฏในพระบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

จากปัญหาการทำเกษตรของไทยที่เกษตรกรขาดที่ดินทำกิน อีกทั้งเป็นหนี้สินไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยพระอัจฉริยภาพของมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่ ได้พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการไร่นาอย่างเหมาะสม และมีพระราชดำรัสว่า “...ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้จะทำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อน...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงทำการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่มาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2532 ในพื้นที่ส่วนพระองค์ ขนาด 16 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ใกล้วัดมิ่งมงคล ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทรงมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา ต่อมาในปีพุทธศักราช 2537 ทรงให้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตร โดยทรงหวังว่าหากประสบความสำเร็จ



สำเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิตในท้องที่อื่นๆ ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนาด้านการเกษตรนั้น ก็คือแนวคิดและมรรควิธีที่รู้จักกันในนาม “เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันอย่างกว้างขวาง รวมถึง “ราชอาณาจักรเลโซโท” สำหรับ ราชอาณาจักรเลโซโท มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับราชวงศ์ไทยเป็นอย่างมาก นายอภิชาติ

สุดแสง กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ราชอาณาจักรเลโซโท ประจำประเทศไทย เปิดเผยรายละเอียดว่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 สมเด็จพระราชาธิบดีเลดีซีที่ 3 เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระราชอาคันตุกะ การเสด็จฯ ครั้งนี้ นับเป็นการเสด็จฯ มายังประเทศไทยครั้งแรกของทั้งสองพระองค์



“ราชอาณาจักรเลโซโท ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมไปด้วยประเทศแอฟริกาใต้ มีเนื้อที่ราว 30,844 ตร.กม. มีจำนวนประชากรราว 2 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งนิยมเดินทางไปทำงานที่ประเทศแอฟริกาใต้ ภูมิประเทศของเลโซโทเป็นที่ราบสูง เต็มไปด้วยภูเขาและเทือกเขา ลักษณะดินปนทรายทำให้เพาะปลูกลำบาก การทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์จำกัดไว้เพียงชีพ ไม้ไซเพื่อการค้า อีกทั้งยังมีปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศถึง ร้อยละ 80” กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ราชอาณาจักรเลโซโท ประจำประเทศไทย กล่าว

ปัญหาดังกล่าวสร้างความกังวลในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดี เลட்சีที่ 3 เป็นอย่างมาก พระองค์จึงหาทางปรับปรุงพัฒนาการเกษตรของประเทศ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ทรงน้อมนำแนวทางเกษตรแบบผสมผสานจากเกษตร ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ให้เข้ากับสภาพ แวดล้อมของประเทศตนเอง จนปัจจุบันประเทศไทยก็สามารถที่จะลดการนำเข้า อาหารจากต่างประเทศ ประชากรสามารถเลี้ยงตนเองได้ด้วยการเกษตร

“หลังจากสมเด็จพระราชาธิบดีเลட்சีที่ 3 และสมเด็จพระราชินี ได้เสด็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการส่วนพระองค์ ทรงสนพระราชหฤทัยในการทำเกษตรผสมผสานและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างยิ่ง ถึงกับขอพระบรมราชานุญาตนำแนวทางเกษตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ซึ่งเดิมที่มีการปลูก พืชเชิงเดี่ยวเป็นหลัก” นายอภิชาติกล่าว

นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาการบริหารจัดการน้ำและดินเป็น อย่างมาก พบว่าการใช้น้ำและดินไม่เกิดประโยชน์สูงสุด การนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เป็นจุดแรกเริ่ม ก่อตั้ง “โครงการหลวง” ชื่อว่า “เกษตรยั่งยืน” พร้อมกันนี้ สมเด็จพระราชาธิบดี เลட்சีที่ 3 ได้พระราชทานที่ดินพื้นที่ข้างพระราชวังฤดูร้อน ในมณฑลเมดเชียง เป็น แปลงสาธิตเพื่อให้เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพระดาบสทำการทดลองปลูกแอปเปิ้ล สาลี่ พืชตระกูลถั่ว ผัก หนุ่ยวนตามฤดูกาล รวมถึงเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่ เป็นต้น

และเมื่อติดตามความก้าวหน้าและพบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึง ได้มอบอาคารการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เลโซโทดำเนินการต่อในปีพุทธศักราช 2554 นายอภิชาติเปิดเผยว่า “อาคารดังกล่าวยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้คนที่มีความประสงค์จะศึกษาเกษตร



ทฤษฎีใหม่มาเรียนรู้ได้ ทำให้ชาวเลโซโทหรือคนแอฟริกาใต้ที่มาย้ายเยือน รู้จักกับประเทศไทย ทราบถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านมากยิ่งขึ้น”

จากการดำรงตำแหน่งร่วมทศวรรษ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ เผยว่า ชาวเลโซโทที่มาร่วมโครงการหลวงบางส่วนได้ยึดอาชีพเกษตรกรเป็นงานหลักจนประสบความสำเร็จ การรับราชการเป็นอาชีพที่ถนัดอยากทำเพราะมีความมั่นคงและมีรายได้สูง ส่วนเกษตรกรอยู่รังท้ายสุดหากจะทำก็เพื่อให้ตัวเองมีกินแต่ปัจจุบันมีตัวอย่างของนักบัญชี

ซึ่งลาออกจากบริษัทมาทำการเกษตร จำหน่ายสินค้าภายในชุมชนและหมู่บ้านก็ทำให้อาชีพ “เกษตรกร” กลับมามีความสำคัญและได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น เพราะการเกษตรสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว

“สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 ทรงให้ความเคารพและทรงยกย่องในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก ผมมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระองค์ที่พระราชวังดุร้อน ได้เห็นว่าพระองค์ทรงนำพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายพระรูปร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งไว้ในห้องรับแขก ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย” กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์กล่าว.

นิอบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
หน้าสตรี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์